



Title :	บูม 10 สมุนไพรไทยผงาดตลาดเคมีภัณฑ์โลก
Subject Heading 1 :	สมุนไพร - ไทย
Subject Heading 2 :	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Source :	ประชาชาติธุรกิจ, วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 หน้า 6
Date :	๖ Sep. 2011

บูม 10 สมุนไพรไทยผงาดตลาดเคมีภัณฑ์โลก

รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษณาพงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า วางแผนจัดงาน "ประชุมสัมมนาพันธมิตรนักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011" ระหว่าง 31 ตุลาคม-2 พฤศจิกายนนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยจะชูไทยเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ เตรียมนำสมุนไพร ผัก ผลไม้กว่า 10 ชนิดมาไหว้และบรรยายให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้รู้จักคุณประโยชน์ทางด้านเคมีที่สามารถใช้เป็นสารสกัดเครื่องสำอาง อาทิ รังไหม ข้าวมัจฉูด สมอไทย ทูเรียน ลำไย มะหาด กระดาษสา ฯลฯ สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดงาน in-cosmetics ไปพร้อมกัน สร้างแรงดึงดูดผู้สนใจจากทั่วโลกกว่า 50 ประเทศเข้า

มาร่วมงานหลายพันคน ขณะนี้มีกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่สนใจร่วมเปิดบูทแล้วกว่า 100 ราย เช่น แอมเวย์ นูสกิน และ อื่น ๆ รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ทั้งนักเคมีเครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีพ นักธุรกิจในตลาดสุขภาพเคมีเครื่องสำอาง ความงาม ฯลฯ ระหว่างงานจะจัดประชุมวิชาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดลิสสิทธิเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ไวเทนนิ่ง และมีการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการของไทยประมาณ 3 ผลงาน อาทิ การค้นพบสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติในการบำบัดรักษาจากทั่วโลก และในประเทศสมาชิกทั้งหมด 200 ผลงาน ใช้คอนเซ็ปต์เทรนด์สากลในการจัด คือ 3 E "Effective Economic & Ecological"

ขณะที่เทรนด์นวัตกรรมเครื่องสำอางภายในงานจะเห็นการขายโปรดัคต์ 3 เทรนด์ คือ 1.ผลิตภัณฑ์สินค้าตลาด (mass product) กับสินค้าพรีเมียมรุกเข้าสู่ตลาดมากขึ้น โดยจะแข่งขันกันด้านราคา 2.การแตกไลน์สินค้าเวชสำอาง 3.การใช้เทคโนโลยีนาโนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการชะลอวัยในรูปแบบของเครื่องสำอางที่เจาะจงเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้มากขึ้น โดยผ่านการตรวจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนจะส่งยานั้น ๆ สำหรับมูลค่าตลาดเครื่องสำอางไทยมีกว่า 115,000 ล้านบาท กลุ่มสกินแคร์ใหญ่สุด ครองส่วนแบ่งเกินกว่า 50% รองลงมาเป็นแฮร์แคร์ 20% ส่งออกปีละกว่า 65,000 ล้านบาท ส่วนสมาพันธ์นักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ หรือ IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists) จัดตั้งมากกว่า 50 ปี